




หนา้ 1 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยง ชาวนา ประธานสภาฯ สมยง ชาวนา  
2 นายสินชัย หาญศรี รองประธานสภาฯ สินชัย หาญศรี  
3 นางดรุณณี นาดี เลขานุการสภาฯ ดรุณณี นาดี  
4 นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ เปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์  
5 นายส าราญ กลางพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ส าราญ กลางพิมาย  
6 นายอรุณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ อรุณ ใจสูงเนิน  
7 นางสาวสุวีนา ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุวีนา ศรีบุญเรือง  
8 นายบริสุทธิ์ ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บริสุทธิ์ ชาวสวน  
9 นางส ารวย โขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ส ารวย โขสันเทียะ  

10 นายประทวน เทศแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ประทวน เทศแก้ว  
11 นางสาวสุกัญญา ศรีบุดดา สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ สุกัญญา ศรีบุดดา  

12 นายณรงค์ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ณรงค์ จันทร์พรม  
13 นายเสถียร ประวันนา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ เสถียร ประวันนา  
14 นางนุจรี คิดถาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ นุจรี คิดถาง  

ผู้มาประชุม 14   คน 
ผู้ขาดประชุม   -   คน 

 ผู้ลาประชุม   - คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ สุกัญญา  ชัยศรี  

2 นายบุญสวย  อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ บุญสวย  อยู่บุรี  

3 นายสมปอง  ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ สมปอง  ช้างสาร  
4 นายบุญเรือง  คอกสี เลขานุการ นายก อบต.บัวใหญ่ บุญเรือง  คอกสี  
5 นายพล  ไพงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พล  ไพงาม  
6 นายเด่นชัย  ปรืองาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 เด่นชัย  ปรืองาม  
7 นายสุภาพ  วงค์อ ามาตร ผู้อ านวยการกองช่าง สุภาพ  วงค์อ ามาตร  
8 นายบุญชู  โชยจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บุญชู  โชยจอหอ  
9 นายเสวียน  หมั่นกิจ หัวหน้าส านักปลัด เสวียน  หมั่นกิจ  

10 นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์  
11 นางสาวนิษฐากรณ์  บุญแผน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นิษฐากรณ์  บุญแผน  
12 นางสาวราตรี  มีภู่ นักวิชาการเงินและบัญชี ราตรี  มีภู่  
13 นายอนุสรณ์  อัศวเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุสรณ์  อัศวเสนา  
14 นายชัยยัณต์  คงมา นักทรัพยากรบุคคล ชัยยัณต์  คงมา  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดการประชุม นางดรุณณี  นาดี เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งใหส้มาชิกสภาฯ และ 
ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ซึ่งเมื่อครบองค์
ประชุมแล้วได้เรียนเชิญ นายสมยง  ชาวนา ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระศรีรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ 
ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกท่าน 
  ประธานสภาฯ  ทีไ่ด้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
   เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖5 
นายสมยง  ชาวนา  - ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบส าเนาเอกสาร 
  ประธานสภาฯ รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2565 อีกครั้งก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
 
 
 
 



หนา้ 3 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เมื่อผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกรายงาน 
การประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมือ่วันที่ 29 กันยายน 2565  
ครบถ้วนและถูกต้อง ไดโ้ปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 

ผู้มาประชุม 14   คน 
รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

  ไมร่ับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมยง  ชาวนา 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
   ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 2 รายการ ขอเชิญรองปลัด อบต.บัวใหญ่ รักษา 

ราชการแทน ปลัด อบต.บัวใหญ่ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยต าแหน่ง ชี้แจง 
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
  รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย 

การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซ่ึงในส่วนของภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
งบประมาณ ๒๕๖6 ครัง้ที่ 2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
กองช่าง 
โอนลด 
1. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 588,240  
บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
575,240 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ขอโอนลดครัง้นี้  
53,500 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
521,740 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งส้ิน  53,500 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระครก หมู่ที่ 10  
ซอยบ้านนายอนัน ถึงบ้านนางอุมาพร พุดหอม ปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 85 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 765  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร แถวๆ ละ 7 ท่อน (รายละเอียด 

 



หนา้ 4 

ตามแบบ ที่ อบต.  บัวใหญ่ ก าหนด) ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้  
53,500 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระครก หมู่ที่ 10  
ซอยบ้านนายอนัน ถึงบ้านนางอุมาพร พุดหอม 
โอนลด 
2. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 588,240 บาท  
(ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 521,740  
บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 96,500 บาท (เก้า 
หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 425,240 บาท 
   รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  96,500 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2  
จากสามแยกวัด ถึงเขตติดต่อต าบลบัวลาย ปริมาณงาน จุดที่ 1 ท าการลงดิน ขนาดกว้าง  
6 เมตร ยาว 167 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 851.70  
ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ท าการลงดิน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70  
เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 122.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.  บัวใหญ่  
ก าหนด) ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 96,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 จากสามแยกวัด ถึงเขตติดต่อ 
ต าบลบัวลาย 

นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
  ประธานสภาฯ  ประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ก่อนที่ผม 

จะขอมติในท่ีประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 2 รายการ ขอเชิญครับ 

นายส าราญ  กลางพิมาย - เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 จากสามแยกวัด ถึงเขตติดต่อ 
(สมาชิก อบต. หมูท่ี ่2) ต าบลบัวลาย อยากทราบว่า รายละเอียดโครงการพร้อมวางท่อ ด้วยหรือไม่ 
นางสาวนิษฐากรณ์  บุญแผน - เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 จากสามแยกวัด ถึงเขตติดต่อ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลบัวลาย อยากทราบว่า วางท่อ จ านวนกี่จุด เนื่องจากถนนสายดังกล่าว มีความจ าเป็นที่ 

จะต้องวางท่อจ านวนหลายจุดด้วยกัน 
นายสมยง  ชาวนา  - ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน ได้รับทราบ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 จาก 

สามแยกวัด ถึงเขตติดต่อต าบลบัวลาย ขอเชิญครับ 
นายสุภาพ  วงคอ์ ามาตร - ถนนดิน จากสามแยกวัดบ้านโนนพลวง ถึงเขตติดต่อต าบลบัวลาย ในลักษณะการซ่อมสร้าง 
  ผู้อ านวยการกองช่าง เฉพาะจุดที่เกิดความเสียหายในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ได้ประสาน 

ไปยัง สมาชิกสภาฯ และผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบความเสียหายของถนนสาย 
ดังกล่าว ร่วมกันแล้วนั้น ซึ่งผู้น าหมู่บ้านได้ขอความอนุเคราะห์วางท่อ จ านวน 2 จุด ด้วยกัน  
และ อบต.บัวใหญ่ จึงได้ด าเนินการซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เกิดความเสียหายพร้อมวางท่อจ านวน  
2 จุด ไม่ได้ด าเนินการซ่อมแซมตลอดทั้งสาย จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
ประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ 
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นายสมยง  ชาวนา  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ก่อนที่ผมจะขอมติในที่ประชุมให้ความ 
  ประธานสภาฯ   เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ 2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 2 รายการ มี 

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือสอบถาม กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 
ก่อนลงมต ิขอเชิญครับ 

นางดรุณณี  นาดี  - ตรวจจ านวนสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   ผู้มาประชุม 14   คน (ครบองค์ประชุม) 

ไม่มาประชุม    -   คน 
นายสมยง  ชาวนา - สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  
  ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2566 ครั้งที ่2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 2 รายการ 

ได้โปรดยกมือ 
มตทิีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบ ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
นายสมยง  ชาวนา 3.2 ขอความเห็นชอบในการใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) เพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนา และ    
  ประธานสภาฯ  ฟ้ืนฟคูุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบลบัวใหญ่ และศูนย ์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายเสวียน  หมั่นกิจ - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ตั้งศูนย์พัฒนา และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 หัวหน้าส านักปลัด คนพิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบลบัวใหญ่ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพ่ือด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ 
เป็นนโยบายเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง ที่รอเข้ารับบริการในส่วนของศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้  
ดังนั้น ศูนย์ฯ ที่จะด าเนินการ ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้ จึงต้องมีสถานที่ท่ีจะด าเนิน 
กิจกรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) ที่ไม่ได้ใช้ 
ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะขอใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) เพ่ือใช้มาด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนา และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบล 
บัวใหญ่ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ซึ่งเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 155 ก าหนดให้ 
บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของ 
หน่วยการบริหารส่วนราชการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงวันนี้ จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
สภาฯ ให้ความเห็นชอบในการใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) เพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนา  
และฟ้ืนฟคูุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบลบัวใหญ่  
ขอขอบคุณครับ 

นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
  ประธานสภาฯ  ประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ 

ขอเชิญครับ 
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นายณรงค์  จันทร์พรม - ขอเสนอแนะ วาระท่ี 3.2 อยากให้น าเอกสารรายละเอียดแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที ่11) ได้รับทราบด้วย ก่อนที่จะมีมติให้ความเห็นชอบ ที่จะขออนุญาตใช้สถานที่ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก (หลังเดิม) เพ่ือใช้มาด าเนินการศูนย์พัฒนา และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน 
พิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบลบัวใหญ่ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - สืบเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) ที่ตั้งอยู่ด้านข้าง กองสาธารณสุข และการ 
     (นายก อบต.) ก าหนดศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 

ต าบลบัวใหญ่ ซ่ึง อบต.บัวใหญ่ ได้ขออนุญาตจากจังหวัดนครราชสีมา จึงจะต้องมีสถานที ่
ในการด าเนินงาน ดังนั้น จึงต้องขอใช้สถานที่อาคารที่เรามีอยู่ และศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้ เรา 
ได้ตั้งไว้มานานแล้ว เพียงแต่วันนี้มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ว่าได้มีการจัดตั้ง 
ศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้ขึ้นมา เนื่องจากกองทุน LTC จะต้องมีคณะกรรมการในการขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ต าบลบัวใหญ่ (สปสช.)  
ไปด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีภาวะพ่ึงพิงในต าบลบัวใหญ่ จึงขออนุญาตน าเรียน 
ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ก่อนที่ผมจะขอมติในที่ประชุมให้ความ 
  ประธานสภาฯ   เห็นชอบในการใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) เพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนา และฟ้ืนฟคูุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบลบัวใหญ่ และศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หรือไม่ครับ ถ้าไมม่ีผู้ใดสงสัยหรือสอบถาม  
กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมต ิขอเชิญครบั 

นางดรุณณี  นาดี  - ตรวจจ านวนสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   ผู้มาประชุม 14   คน (ครบองค์ประชุม) 

ไม่มาประชุม    -   คน 
นายสมยง  ชาวนา - สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรให้ความเห็นชอบในการใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม)  
  ประธานสภาฯ  เพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนา และฟ้ืนฟคูุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ 

พ่ึงพิงต าบลบัวใหญ่ และศูนยพั์ฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
ได้โปรดยกมือ 

มตทิีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบ ผู้มาประชุม 14   คน 
รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมยง  ชาวนา - ในระเบียบวาระที่ 4 กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน อยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ขอเชิญครับ 
นายเสวียน  หมั่นกิจ - ขอความร่วมมือและชี้แจง ให้สมาชิกสภาฯ และผู้น า ทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษา 
 หัวหน้าส านักปลัด ศาสนาและวัฒนธรรม มีเรื่องที่จะประสานมายังท่าน จ านวน 2 เรื่อง ด้วยกัน 

1. เรื่อง สภาเด็กและเยาวชน ตามที่ กองการศึกษาฯ ได้จัดท าหนังสือคัดเลือก
เยาวชนที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 - 25 ปีขึ้นไป เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กและ
เยาวชนของต าบลบัวใหญ่ ซึ่งได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังผู้น าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน แล้วนั้น ซึ่ง
ตอบรับมาเพียง จ านวน 2 หมู่ ในส่วนของหมู่บ้านที่ยังไม่ไดต้อบรับมา ขอความร่วมมือส่ง 
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รายชื่อเด็กและเยาวชน หมู่บ้านละ 2 ท่าน เพื่อจะได้เข้ามาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 
บริหารของศูนย์สภาเด็กและเยาวชนต าบลบัวใหญ่ เพ่ือที่จะได้ขอสนับสนุนงบประมาณใน 
ส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

2. เรื่อง การเปิดรับสมัครเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเราจะเน้นโซน บ้าน
หนองตะไก้ หมู่ที่  7 บ้านห้วยแคน หมู่ที่  8 บ้านโนนพลวง หมู่ที่  2 และบ้านหนอง
พะเนียด หมู่ที่ 3 จะรับสมัครเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 5 ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 
2563 เพ่ือที่จะเข้ามารับบริการด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกองการศึกษาฯ 
จะลงพ้ืนที่ไปรับสมัครเด็ก ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้าน
หนองตะไก้ หมู่ที่ 7 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ และผู้น า ทุกท่าน ได้รับทราบ 
ขอขอบคุณครับ 

นางส ารวย  โขสันเทียะ - อยากสอบถามเก่ียวกับร่องระบายน้ า บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 เนื่องจากปัจจุบันน้ าแห้ง 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น อยากให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาด้วย และขอความอนุเคราะห์หินคลุก  

จ านวน 2 จุดด้วยกัน 
จุดที่ 1 ซอยธนพล 
จุดที่ 2 บริเวณสามแยกทางลงไปหนองคอกควาย 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง โครงสร้างพ้ืนฐาน ในส่วนของหินคลุก ต้องขอดูงบประมาณเสียก่อน ซึ่งหินคลุก 
     (นายก อบต.) ที่เราได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ใช้งบประมาณของปี 2565 ที่เราได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อม 

ปีซึ่งงบประมาณก็ได้ใช้ไปจนหมดแล้วในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบัวใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอความอนุเคราะห์กรอกใบร้องทุกข์ 
เข้ามายัง อบต. ด้วย เพื่อที่จะได้มีข้อมูลในการจัดซื้อหินคลุกครั้งต่อไปให้กับหมู่บ้านที่ 
ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัฐจรได้อย่างเพียงพอ ส่วนท่อระบายน้ าที่เรา 
ได้ลงพื้นที่ไปส ารวจแล้ว อบต.บัวใหญ่ ได้กันเงินไว้ส าหรับงบประมาณที่จะด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และเม่ือวานนายกได้ลงพื้นที่ 
ไปตรวจสอบถนนสายบายพาส ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบ อบต.บัวใหญ่ และอยู่ในเขต 
บ้านสระครก หมู่ที่ 10 ด้วยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงมา 
ตรวจสอบถนนช ารุดซึ่งยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาในการถ่ายโอนถนนเส้นนี้  
ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ซึ่งด าเนินการก่อสร้างมาแล้ว 7 ปี เกิดน้ าท่วมท าให้ถนนพังเสียหาย 
หลายจุดด้วยกัน ซึ่งอบต.บัวใหญ่ ได้ประสานไปยังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
นครราชสีมา จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบถนนดังกล่าว และจะจัดสรรงบประมาณมา 
ด าเนินการซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ แต่ก็ยังไม่ทราบว่า จะ 
ได้งบประมาณมาซ่อมแซมเม่ือใด ก็ขออนุญาตชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอขอบคุณค่ะ 

นายบุญสวย  อยู่บุร ี - ขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ตามท่ีท่านนายกได้มอบหมายให้กระผมเข้า 
 (รองนายก อบต.) ร่วมประชุมที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มีเรื่องน าเรียน 

ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ตามท่ีท่านนายกได้มอบหมายให้กระผมเข้าร่วมประชุมที่ว่า 
การอ าเภอบัวใหญ่ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เรื่อง เกษตรอ าเภอบัวใหญ่ ด้วย 
คณะที่ปรึกษา พัฒนาการเกษตรอ าเภอบัวใหญ่ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ 
อ าเภอบัวใหญ่ ซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอบัวใหญ่ จะด าเนินการจัดงานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  
ของชาวอ าเภอบัวใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 และงานบัวไหมบัวใหญ่จะ 
ด าเนินการคัดเลือกเกษตรต าบล และเกษตรหมู่บ้าน ต าบลละ 3 คน เพื่อส่งเข้าประกวด 
ในงานบัวไหมบัวใหญ่ ส่วนคุณสมบัติจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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นายพล  ไพงาม  - เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกบัถนนของหมู่บ้าน บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 สายหนองคอกควาย 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 จากชุมชนโนนใบบัวมาทางหมู่บ้าน อยากขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหาร ติดตาม 

โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวด้วย ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ   
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุดดา - ขอสอบถาม เรื่อง ท่อระบายน้ าบริเวณศาลปู่ตา ไม่ทราบว่า ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9) อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ขอขอบคุณค่ะ 
นายสมปอง  ช้างสาร - เรื่อง ท่อระบายน้ า ช่วงที่ อบต.บัวใหญ่ จะลงไปด าเนินการน าท่อระบายน้ าไปลงบริเวณ 
 (รองนายก อบต.) ศาลปู่ตา ขณะนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงไม่สามารถลงไปด าเนินการได้ ฉะนั้นในวันอังคารที่  

1 พฤศจิกายน 2565 กระผมจะแจ้งพนักงานจ้าง น าท่อระบายน้ าไปไว้ที่จุดดังกล่าว  
ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขออนุญาตตอบค าถาม นายพล ไพงาม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 เกี่ยวกับ 
     (นายก อบต.) โครงการก่อสร้างถนน สายหนองคอกควาย จากชุมชนโนนใบบัวเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

มาทางหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้ง อบต.บัวใหญ่ ด าเนินการเตรียมการจัดซื้อ 
จัดจ้างหาผู้รับจ้าง แต่ทั้งนี้ ก็ต้องรอการโอนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นมายังจังหวัดนครราชสีมาเสียก่อน ถึงจะด าเนินการลงนามสัญญาได้ ซึ่ง กองคลัง  
อบต.บัวใหญ่ ก็อยู่ในช่วงเตรียมการประกาศหาผู้รับจ้าง จึงขอน าเรียนให้ได้รับทราบ  
ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางดรุณณี  นาดี  - ขอขอบคุณ ท่านนายก อบต.บัวใหญ่ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่อง คันคูล าห้วยน้อยที่ได้รับ 
เลขานุการสภาฯ  ผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัญหาเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนใน 

หมู่บ้านมาทุกปี ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน  
และซึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากผ่านช่วงฤดูฝน บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 ก็ได้รับผลกระทบในเรื่อง 
ของถนนช ารุดท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 2 จุด  
ได้แก่ คุ้มหนองแก ไปจนสุดซอย ซึ่งเป็นถนนดิน จึงขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารช่วย 
เร่งด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย และอีกจุดบริเวณบ้านนางส ารวย ย่านจอหอ (แยกคุ้ม 
ประปา) ซึ่งได้รับผลกระทบในจ านวนมากการสัญจรไปมาไม่สะดวก และก็ได้ร้องทุกข ์
มายัง อบต.บัวใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณค่ะ 

นายส าราญ  กลางพิมาย - อยากให้ช่วยเร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนดิน จากสามแยกวัด ไปทางต าบลบัวลาย 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) เนื่องจากช่วงนี้พ่ีน้องประชาชนต้องเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรไปมา 

ล าบาก อาจท าให้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรล่าช้า ขอขอบคุณครับ 
 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขอมอบหมาย ผู้อ านวยการกองช่าง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบถนนดิน บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12         
     (นายก อบต.) ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาด้วย และขอน าเรียนสมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ซ่ึง 

โครงการดังกล่าวข้างต้นนั้น ซ่ึง อบต.บัวใหญ่ เพิ่งจะขอความเห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่าย 
รายการใหม่ จากที่ประชุมสภาฯ แต่ทั้งนี้ ก็จะช่วยเร่งด าเนินการให้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
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นายณรงค์  จันทร์พรม - ขอปรึกษาหารือ เรื่อง ล าห้วยแคน ซึ่งบ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 จะมีล าห้วยแคนไหลผ่าน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที ่11)  จากชลประทาน มายังหมู่บ้าน (สะพานด า) ซึ่งปัจจุบันโรงสีตงฮ้ัว ได้ท าการซื้อที่ดินข้าม 

ล าห้วยแคน และได้ปลูกต้นไม้ก้ัน ซึ่งเมื่อก่อนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ได้ท ามาหากิน 
เลี้ยงชีพโดยการหาปลา และโรงสีตงฮ้ัว ได้ท าการซื้อที่ดินข้ามล าห้วยแคน และได้ท าการ 
ปลูกต้นไม้กั้น พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านก็ไม่สามารถท่ีจะท ามาหากินเลี้ยงชีพโดยการหา 
ปลาได้ แต่ล าห้วยแคนก็เป็นที่ใช้ประโยชน์ในของพ่ีน้องประชาชนในต าบลบัวใหญ่ของเรา  
พอจะมีวิธีใดหรือไม่ที่จะสามารถท าให้ล าห้วยแคนกลับมาใช้ประโยชน์แก่ชาวบ้านใน 
ต าบลบัวใหญ่เหมือนที่ผ่านมา จึงขอน าเรียนเพื่อปรึกษาหารือ ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - อยากให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดิน ท าไมถึงมีล าหว้ยแคนก้ันระหว่างที่ดิน 
     (นายก อบต.) แปลงนี้ เนื่องจากน าห้วยแคนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ดังนั้น นายกขออนุญาตน าเรียน 

ปรึกษาท่านนายอ าเภอบัวใหญ่เสียก่อน ในเรื่องของการด าเนินการ หากล าห้วยแคนเป็นที่ 
สาธารณประโยชน์เราจะตรวจสอบแนวเขตได้ แต่ทั้งนี้ อบต.ใหญ่ เป็นผู้ดูแลที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ เราจึงจะต้องน าเรียนไปที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่ และจึงอยากขอความ 
อนุเคราะห์ผู้น าในหมู่บ้านในฐานะฝ่ายปกครองช่วยแจ้งเรื่องไปยังอ าเภอบัวใหญ่ด้วย แต่ 
ในเรื่องของการตรวจสอบแนวเขตนั้น อบต.บัวใหญ่ จะรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่าย 
ทั้งหมด ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมปอง  ช้างสาร - ตามท่ีท่านนายก อบต.บัวใหญ่ ได้มอบหมายให้กระผมรับผิดชอบ เรื่อง โครงสร้างด้าน 
  (รองนายก อบต.) พ้ืนฐาน ซึ่งกระผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามท่ีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร้องเรียนร้องทุกข์ 

เข้ามา และต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือมา 
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ และขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ที่ได้ 
มอบน้ าดื่ม จ านวน 10 แพ็ค ให้คณะฝ่ายบริหารส าหรับไว้ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ  
ขอขอบคุณครับ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางดรุณณี  นาดี  - ขอความอนุเคราะห์กระจกโค้งนูน จ านวน 1 จุด บริเวณสามแยกหน้าวัด บ้านหันเก่า  
เลขานุการสภาฯ  หมู่ที่ 12 ซึ่งบริเวณจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอขอบคุณค่ะ 
นายสินชัย  หาญศรี - ขอสอบถาม เรื่อง โครงการถนนดิน ที่จะมีงบประมาณมาด าเนินการก่อสร้างถนนดิน 
 รองประธานสภาฯ (คุ้มน้อย) ซึ่งจุดที่เกิดปัญหา ตามท่ีกระผมได้ร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามา ซึ่งตรงกับจุดที่เรา 

จะด าเนินการก่อสร้างพอดี จึงขอน าเรียนสอบถามว่าจะด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  
หรือว่าจะออกมาด าเนินการซ่อมแซมก่อน เพ่ือที่พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านจะได้สัญจรได้ 
อย่างสะดวก และขอขอบคุณ เกี่ยวกับโครงการวางท่อระบายน้ า ที่เกิดปัญหามาทุกๆ ปี  
ถนนสายบ้านหนองไฮ กับถนนสายป่าหวาย ขอขอบคุณ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - โครงการก่อสร้างถนนดิน (คุ้มน้อย) บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 รอด าเนินการครั้งเดียว 
     (นายก อบต.) เนื่องจาก นายก ได้แจ้งให้กองช่างเร่งด าเนินการ และขณะนี้อยู่ในข้ันตอนหาผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 




